

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 23/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมายและคดี ได้มีหนังสือ ด่วน ที่ สม 0007/497 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อโปรดลงนามในหนังสือกราบเรียนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องข้อเสนอแนะต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ซึ่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ลงนามในหนังสือดังกล่าวแล้ว

2. เรื่อง ผลการพิจารณารายงานของประเทศไทย โดยคณะกรรมการประจำอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ของเอกสาร “ข้อสังเกตต่อรายงานฉบับแรกของประเทศไทย”(Concluding Observations on the Initial Report of Thailand) ที่เกี่ยวข้อง กับคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการต่อไป

3. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมายและคดีดำเนินการแก้ไขร่างระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมตามความเห็นที่ประชุม และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร พิจารณาต่อไป

4. เรื่อง ความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาลเยอรมัน – อูซาคเนย์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบในหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะประสานความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน – อูซาคเนย์ (CPG) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในประเด็นเรื่องสิทธิของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในการแสวงหาที่พักพิงชั่วคราว แนวปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัย การใช้กฎหมายพิเศษเชิญตัวบุคคลซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ

5. เรื่อง พิจารณาส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 19

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้เสนอชื่อนางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 19 ระหว่างเดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก

6. เรื่อง การไปราชการ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบในหลักการการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการพิจารณางบประมาณในการเดินทางตามแนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

7. เรื่อง ข้อสั่งการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ ว 52 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เรียงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทราบข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557

8. เรื่อง การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้ยังคงแนวปฏิบัติเดิมตามมติในคราวประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 22/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 กล่าวคือ ในการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557

ไม่ควรนำรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกนำไปประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อผู้ได้รับการเสนอชื่อได้

9. เรื่อง การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในภาพรวม 6 ปี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภาพรวม 6 ปี ตลอดจนสรุปบทเรียนและข้อควรระวัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่